

 **ด่วนมาก** บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๖๗

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๙ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาววรรณุช สวycastleข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	จัดกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัวพระราชทาน” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙	thailandplus	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่ กทท.จัดกิจกรรมจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” ณ วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนหมู่ ๕ เขตทุ่งครุ ๕๐๐ ชุด พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ชาวชุมชน พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชนหมู่ ๕ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาครัวพระราชทาน กทท.คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวโดยเน้นหลักความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อสัตว์และผักที่สดสะอาด ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐานสวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ ส่วนประชาชนที่มารับอาหารมีการตรวจคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบแจกบัตรคิวและเข้าแถวโดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	<b>ด้านบวก</b> - น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ - จัดกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัวพระราชทาน” ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจิตอาสาของ กทท. อาทิ การจัดโรงครัวพระราชทาน การพัฒนาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
๒	รับฟังปัญหาจากประชาชนย่านทุ่งครุ / ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙- การแก้ปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ในสถานศึกษา	thailandplus	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวระหว่างร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนว่า ปัญหาที่ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเดินในชุมชน สะพานข้ามคลอง และผิวจราจรที่ชำรุด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทุ่งครุ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาคความเดือดร้อน รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป - จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนวัดทุ่งครุ (ฝั่งสายอนุสรณ์) และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน	<b>ด้านบวก</b> - ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน - ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนสังกัด กทท.	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในเขตทุ่งครุ และพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแนวทางการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในโรงเรียนสังกัด กทท.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ในชั้นเรียนอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ตรวจจุดคัดกรอง จุดล้างมือ จุดพักคอย ผู้ปกครอง พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการป้องกันฝุ่น PM๒.๕ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง</p>		
๓	กทท.หรือ รัฐบาลกรณี กำหนดอัตรา ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเขียว	ข่าวสด, siamrath, thairath, thansettakij, mgronline, prachachat, js๑๐๐, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thaipbs	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ผู้ว่า อัศวิน" ระบุ กทท. และรัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายที่เพดานสูงสุด ๖๕ บาท มาโดยตลอด (๖๑ สถานี ๖๗.๔๕ กิโลเมตร) โดย กทท.จะหารือกับรัฐบาล เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไข ปัญหาให้เร็วที่สุด ทั้งปัญหานี้สืบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้จากงานโยธาก่อสร้าง ค่าจ้างเดินรถไฟฟ้า ค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ค่าซ่อมบำรุง และอื่น ๆ และการปรับราคา ค่าโดยสารตั้งแต่สถานีคูคต - สถานีเคหะสมุทรปราการ ให้มีเพดานสูงสุด ไม่เกิน ๖๕ บาท ไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันระหว่างโครงการ ส่วนหลักและส่วนต่อขยาย โดยจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบรถขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีและมีอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม ซึ่งระหว่างการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันนี้กับรัฐบาล กทท.จึงได้ออกประกาศชะลอการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ ออกไปก่อน</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ระบุตามที่ กทท.ได้ ออกประกาศเลื่อนการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ๑๐๔ บาท ตลอดสายออกไปก่อน หลังจากที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวน โดยให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กทท.โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ประสานความร่วมมือ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ รวง เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน</p> <p>- ส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการ จัดเก็บโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน ๑๐๔ ตลอดสาย ออกไปตามนโยบายของ รัฐบาล และความคืบหน้าการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบรถขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีและมีอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม</p>
๔	กทท. ประสานจุฬาฯ	ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, matichon, dailynews,	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เรื่องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หลังพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ	js๑๐๐, prachachat, posttoday, bangkokbiznews, tnnthailand, fm๙๑bkk, newtv, thaipbs, mgronline, m๒fnews, ryt๙, kaohoon, infoquest, thethaipress	(ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีพบเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งปัจจุบันตรวจพบติดเชื้อ ๑๓ ราย โดยเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ ๑๐ ราย พักอยู่ที่หอพักจุฬานิวาส ซึ่งเป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ส่วนอีก ๒ ราย อยู่ระหว่างติดตามสอบสวนโรค ขณะนี้ได้ประกาศให้จุฬานิวาสเป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้พักอาศัยทั้งหมด ๕๖๐ คน รวมทั้งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง ๖๑๙ ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๒๓๐ ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๓๘๙ ราย นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคและสำนักอนามัย (สนอ.) ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสวนหลวง บริเวณอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร้านอาหารแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียง เพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีผู้ป่วยไปใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กทม.โดย สนอ. จะประสานความร่วมมือกับจุฬาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ บริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป	ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง	ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นกลุ่มก้อน
๕	เรื่องปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานเด็กทุ่งครุ	แนวหน้า, naewna	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รมว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) หรือศูนย์การเรียนรู้ สำหรับครอบครัว The Bangkok Family Center : BFC) เนื่องจากมีบางส่วนของอาคารทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้เร็วที่สุด ส่วนพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑสถาน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดี ทั้งนี้ พื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร จะจัดทำเป็นสวนน้ำเหมือนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (จตุจักร) เพื่อเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นสถานที่สำหรับครอบครัวในย่านฝั่งธนบุรี โดยอยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคา เพื่อเสนอผู้บริหาร กทม.พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงอาคารและเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานเด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
๖	เปิดเผยโฉมไลน์ผู้ป่วยโควิด-๑๙	dailynews, sondhitalk, mgronline,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง" แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาด	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดดำเนินการสอบสวน	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก ๑๓ ราย	thansettakij, siamrath, thairath, naewna, nationtv, thaipbs, komchadluek, prachachat, springnews, bangkokbiznews, thairath	ของโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุงกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๙ ก.พ.๖๔ รวม ๘๗๒ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๘ ก.พ.๖๔ รวม ๘๖๓ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๗๖ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๖๘๗ ราย สำหรับการติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นคนในครอบครัว หรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว ๗๙๒ ราย และมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๑๓ ราย เป็นบุคลากรจากจุฬาฯ พนักงานโรงงาน และอาชีพดูแลผู้ป่วย	โรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละรายให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ	ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด
๗	กทม.แจง โครงการ ก่อสร้างทาง ยกระดับ ถาวรรถไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม แก้ปัญหาถดถุด	ข่าวสด, เดลินิวส์	- นายไพฑูมิ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา กล่าวว่า กทม.เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัชวิชัย และถ.ชอยรามคำแหง ๒๔ เขตบางกะปิ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเชื่อมโครงข่ายถนนรองรับการจราจร ถ.รามคำแหง ถ.ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียงที่มีปัญหาจราจรหนาแน่นประมาณ ๑๔,๒๓๐ คัน/วัน นอกจากนี้ ได้กำหนดซ่อมแซม ถ.หัวหมากจากบริเวณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - สะพานข้ามคลองจิก ที่มีสภาพชำรุดเพราะการทรุดตัวของชั้นดินทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การก่อสร้างถือเป็นประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมีขนาดช่องจราจรที่แตกต่างกัน และมีปัญหาพบเพลิงไหม้ ถ.รามคำแหง ๒๔ รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ปัจจุบันสำนักงานเขตตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะของถนนชอยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หลังก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่สัญจรเพิ่มเติมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - เชื่อมโครงข่ายถนนรองรับการจราจร ถ.รามคำแหง ถ.ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า และถนนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรรัชวิชัย และถ.ชอยรามคำแหง ๒๔ เขตบางกะปิ อย่างต่อเนื่อง
๘	กทม.ขับเคลื่อน มาตรการ ป้องกันฝุ่น PM๒.๕ อย่าง ต่อเนื่อง	ไทยรัฐ	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.พ.นี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีลมอ่อนและอากาศนิ่ง ทำให้มีการสะสมฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น กทม.จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดควันดำ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ตั้งจุดตรวจรถยนต์ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๒๐ จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ของ กทม. เพื่อรองรับ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ได้ตรวจวัดควันดำบริเวณที่จอดรถโดยสาร รถบรรทุกและรถยนต์ปล่อยควันดำตามที่ประชาชนแจ้งเบาะแส อีกทั้งขอความร่วมมือ ขสมก.ตรวจวัดรถเอกชนร่วมบริการ (รถสองแถว) ที่ปล่อยรถก่อนออกให้บริการประชาชน รวมทั้งเพิ่มความถี่การฉีดล้างไปไม้ ล้างถนน และบริเวณก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	ยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	สถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.พ.๖๔ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๙	กรม. เห็นชอบปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน ๒๑ บาท/คน/วัน เริ่มปีงบ ๖๕	thairath, thethaiger, tnnthailand, workpointtoday, thainews, siamrath,	- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน เป็น ๒๑ บาท/คน/วัน ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จำนวน ๒๕,๔๓๖ ล้านบาท แบ่งเป็นงบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดสรรสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักเรียนเอกชน) ทำให้อปท. มีงบประมาณเพิ่มจากปี ๒๕๖๔ จำนวนประมาณ ๘๒๓ ล้านบาท ส่วนที่จัดสรรให้นักเรียนเอกชนประมาณ ๓๒ ล้านบาท	<u>ด้านบวก</u> - ปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนเป็น ๒๑ บาท ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	- สำนักงานศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์